

**แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุดพระนครเหนือ (NBL COP)
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557**

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
นางศิวะพร อัครโรจน์	<p>จากการที่ได้ไปเข้าร่วมการอบรม “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม</p> <p>บรรยายเรื่อง “รู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยคุณปณิตา เอกพันธ์</p> <p>บรรยายเรื่อง “แนะนำแหล่งความรู้ด้านตลาดทุน” โดยคุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์</p> <p>บรรยายเรื่อง “ห้องสมุดและประวัติสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ” แนะนำ “งานจัดตั้งและดำเนินงานห้องสมุด” โดย ศ.พิเศษ คุณหญิงแมนมาส ชวลิต</p> <p>แนะนำ “งานเทคนิคห้องสมุด”</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือก จัดหา จัดซื้อ ทรัพยากร และการลงทะเบียนทรัพยากร โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ หาญพล - การวิเคราะห์ทรัพยากร การให้หัวเรื่อง การจัดเตรียมทรัพยากร โดย อ.พวงรัตน์ อินทรฤทธิ์ - การบำรุงรักษาทรัพยากร การสำรวจทรัพยากร การจำหน่ายทรัพยากร โดย อ.นันทพร ธนะกุลบริภัณฑ์ <p>แนะนำการใช้ “ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป” โดย อ.สุวคนธ์ สิริวงค์วรัวัฒน์</p> <p>วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557</p> <p>แนะนำ “งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด”</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารพื้นฐานห้องสมุด โดย ศ.พิเศษ คุณหญิงแมนมาส ชวลิต - การบริการเสริมประเภทต่างๆ โดย อ.พูลสุข ปรีวัตรวรุฒิ - การจัดกิจกรรมห้องสมุด & กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย อ.พูลสุข ปรีวัตรวรุฒิ 	<p>สามารถนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับการอบรมมาประยุกต์ และปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบใน งานห้องสมุดได้</p> <p>เพราะความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ล้วนมีเนื้อหา และวิธีปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับงานห้องสมุดโดยตรงทำให้เกิดความชำนาญ ในงานห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น</p>

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>แนะนำ “งานเทคโนโลยีห้องสมุด”</p> <p>1. การบริหารจัดการห้องสมุดยุคใหม่ โดย อ.สุจิตร สุวภาพ แนะนำทางการคัดเลือกระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Source โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ อ.นวกรณ์ ชั่งบุตดา และอ.วีรณี ทองเขาอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOHA - ULibM - OBEC - PMB <p>2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ในงานห้องสมุด โดย รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน</p> <p>3. การจัดการสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุด โดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์ แนะนำ “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องสมุด” โดย อ.สุจิตร สุวภาพ</p> <p>แนะนำ ช่องทางเวทีแลกเปลี่ยน ตอบคำถาม การแก้ปัญหา การติดตาม & การประเมินห้องสมุด โดย อ.สุจิตร สุวภาพ และอ.เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์</p>	

ภาพเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษณ์ ห้องประชุมชั้น 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



